
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี   ๒๕๖5 
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 

……………………………………….......................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายไพศาล       พันธุวัฒนาเจริญ  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 2. น.ส.กนกอร  ศิริม่วง   รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 3. น.ส.นภาพร  ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 4. นายสวง  อินคุ้ม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 5. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        6. นายนคร  วงษ์ค านา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
        7. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 8. นายณัฐพล  ศรีฉ  า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 9. นายวิทูล  จิวโพธิ์เจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        10. นายอ่อน  หาญกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        11. นายสุนิพัจ  ครุธจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 12. นางนวรัตน ์  พันธุเวช   เลขานุการสภาฯ          
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาตรี  สง่าพล   นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 2. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์          
 3. นายนิพร  ชินค าวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์  
          4. นายสมาน  ไทยโสภา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 5. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   รองปลัดเทศบาล 
 6. นายเดชา  วงษ์ท้าว   ก านันต าบลวังสมบูรณ์  
 7. นายณัฐกฤตย์  เภาสามมุข  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. น.ส.สิรีรัศมิ์        รักษาสัตย์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 9. น.ส.กุลริศา  อินทรเทศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 10. น.ส.ทรรศชนก ลาสอาด   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 11. น.ส.นฤมล  ศรีสงคราม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 12. น.ส.พรภิมล  บุญเพิ ม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที ยว 
 13. น.ส.เสาวลักษณ์  พันธ์เพ็ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
 14. นายปริญญา  อินทร์วงศ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
 15. นายกฤษณะ  แต่งทรัพย์  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
 16. นายวิทยา  วงศ์รักษ์   พนักงานขับรถ  
 17. นายพิพัฒน์  สุรสังข์   พนักงานทั วไป 
         

/ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม.. 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นางบุญส่ง  สุริยาการณ์  ที ปรึกษานายกเทศมนตรี  

เมื่อเริ่มประชุม   -เมื อองค์ประชุมพร้อม นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภาเทศบาล
เวลา ๑๐.๐๐ น.   ต าบลวังสมบูรณ์ ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ    

นายเทียบ  จารนัย  -กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  วันจันทร์ที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4   

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที  4 วันจันทร์ที   29 พฤศจิกายน พ.ศ.
    ๒๕๖4  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพิ มเติมข้อความ
    ใดหรือไม ่(ถ้าไม่มีจะขอมติเพื อรับรองรายงานการประชุม)  

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  วันจันทร์ที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4   
    เห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
    งดออกเสียง   - เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม  
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ 4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565   
ประธานสภาฯ   และก าหนดวันเริ มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญ
    เลขานุการสภาเทศบาลได้ ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที ประชุมสภาฯ ทราบ 
นางนวรัตน์  พันธุเวช      -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  14) พ.ศ.
เลขานุการสภาฯ   2562 มาตรา 24 ในปีหนึ งให้มีสมัยประชุม 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
    แรก และวันเริ มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนดสมัย
    ประชุม สามัญสมัยหนึ งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
    ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

/ตาม.. 
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     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น 
 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) พ.ศ. 2554 มาตรา 21 ให้สภา
 เทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น  
 จะเริ มเมื อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี วันกับให้ก าหนดวันเริ มประชุม
 สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    ตั้งแต่วันที   1 พฤษภาคม 2565 – วันที  30 พฤษภาคม 2565 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 
    ตั้งแตว่ันที  1 สิงหาคม 2565 – วันที  30 สิงหาคม 2565 
           สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 
    ตั้งแตว่ันที  1 พฤศจิกายน 2565 – วันที  30 พฤศจิกายน 2565 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 
    ตั้งแตว่ันที  1 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที  2 มีนาคม 2566 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับการก าหนดสมัยประชุมเป็นอย่างอื นอีก
ประธานสภาฯ   หรือไม ่ ถ้าไม่มีขอมติที ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯรับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565   
    และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 สมัยแรก  
   สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    ตั้งแต่วันที   1 พฤษภาคม 2565 – วันที  30 พฤษภาคม 2565 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 
    ตั้งแตว่ันที  1 สิงหาคม 2565 – วันที  30 สิงหาคม 2565 
           สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 
    ตั้งแตว่ันที  1 พฤศจิกายน 2565 – วันที  30 พฤศจิกายน 2565 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 
    ตั้งแตว่ันที  1 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที  2 มีนาคม 2566 
    เห็นชอบ  11  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
    งดออกเสียง   - เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายเดชา.. 
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นายเดชา  วงษ์ท้าว  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  
ก านันต าบลวังสมบูรณ์  ผมนายเดชา วงษ์ท้าว ก านันต าบลวังสมบูรณ์ วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วม 
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ก็ขออนุญาตน าเรียนปัญหา ดังนี้ 
    1. เรื องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เนื องจากในห้วง 1 – 2 วัน ที ผ่านมาฝน
       ตกหนัก ท าให้ไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านได้รับความเสียหาย ก็อยาก
       ฝากให้ทางเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ท าหนังสือแจ้งไปผู้น าชุมชนเพื อ
       ส ารวจข้อมูลความเสียหาย ส่งให้กับเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ เพื อ 
       ซ่อมแซมให้กับประชาชนในพื้นที   
    2. ได้รับหนังสือจากทางเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ที  สก 71503/ว 005 
        ลงวันที  9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื องแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสาย 
        สื อสาร ปี 2565  ในการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื อสาร 
        โทรคมนาคม เสียงตามสาย เขตพ้ืนที ตลาดโซนด้านหน้าถึงหน้าอ าเภอ 
        โดยให้แต่ละพ้ืนที ส ารวจท าสัญลักษณ์หรือติดเทปสีไว้ ทางหมู่บ้านไม่มี
        ช่างที จะด าเนินการส ารวจท าสัญลักษณ์หรือติดเทปสี ขอความ 
        อนุเคราะห์ กองช่าง เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  ส่งช่างส ารวจเสียงตาม
        สายที ช ารุดเสียหายภายในหมู่บ้าน      
    3. การพิจารณาโครงการต่างๆ ขอขอบคุณทางเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
        อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม ก็ขอฝาก
        สมาชิกสภาฯ ส ารวจเพิ มเติมด้วยครับ ส่วนโครงการที เกินศักยภาพของ
        เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ น 
        เพื อของบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ก่อสร้างถนนลาด 
        ยางแบบแอสฟัลติคคอนกรีต แก้ไขการสัญจรไปมาโดยสะดวกขึ้นให้กับ
       ประชาชนในพื้นที ต าบลวังสมบูรณ์ ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารด้วยครับ 
    4. ขณะนี้การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาฯ ใกล้ครบ 1 ปี มีหลายท่านก็
        ได้เข้าพบปะประชาชนแต่ละเขตแล้วครับ ก็ฝากสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม
        ประชุมกับหมู่บ้าน ทุกครั้งที มีการประชุม ใกล้เทศกาลสงกรานต์  
        หมู่บ้านจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ
        เข้าร่วมกิจกรรม เพื อเป็นการดูแลชาวบ้านต าบลวังสมบูรณ์ 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชาตรี  สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตร ีสง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ตามที ก านันต าบลวังสมบูรณ์ กล่าวมา ผมขอชี้แจง     
    ไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสายที ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้น าหมู่บ้านท า
    หนังสือแจ้งมาทางกองช่างได้เลยครับ 
 
 
 

 /ระเบียบวาระที  5.. 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดต่อที ประชุมสภาฯ ก็เชิญได้ครับ 
ประธานสภาฯ   เมื อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดเข้าสภาเทศบาลการ 
    ประชุมสภาเทศบาล ได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ 
    สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา      ๑2.0๐ น.  
 
  
    (ลงชื อ)       นวรัตน์  พันธุเวช  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                              (นางนวรัตน์   พันธุเวช) 
                                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 
          
 
    (ลงชื อ)     ไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                     (นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ)  
                                                ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
    (ลงชื อ)       สวง อินคุ้ม 
                                                    (นายสวง    อินคุ้ม)  
                                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
         
 
    (ลงชื อ)     อ่อน หาญกล้า 
                                                   (นายอ่อน  หาญกล้า)  
                                          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
                                                
     (ลงชื อ)     พิมพา จารนัย 
                                                   (นางพิมพา  จารนัย)  
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
    



    
    

    
 
 


